



**ประกาศคณะกรรมการกองทุนคณะวิทยาการจัดการ**  
**เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยบุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ**  
**จากกองทุนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่**  
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

ตามมติคณะกรรมการกองทุนคณะวิทยาการจัดการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการดำเนินการ การจัดการจัดสรรเงินกองทุนคณะวิทยาการจัดการ และอนุมัติงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยจากกองทุนคณะวิทยาการจัดการ ให้กับบุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ในการสนับสนุนการวิจัยที่เน้นการขยายองค์ความรู้ ตัดแปลงและต่อยอดในการพัฒนานวัตกรรมสู่การแก้ปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จำนวน ๕ โครงการ ดังนี้

ที่	หัวหน้าโครงการ	ชื่อโครงการวิจัย	ทุนจัดสรร
๑.	อาจารย์พัชรินทร์ อุดมจรัสเดช	ปัจจัย ๗ ประการภายในองค์กรที่มีผลต่อความสำเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่	๑๐,๐๐๐
๒.	อาจารย์พิเชษฐ ศิริรัตน์ไพศาลกุล	การเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์มูลค่ารายการธุรกรรมการชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งและโมบายแบงก์กิ้งด้วยวิธีบ็อกซ์-เจนกินส์ และโฮลท์-วินเทอร์	๑๐,๐๐๐
๓.	อาจารย์อุบลวรรณ เกษตรเอี่ยม	การพัฒนาโมเดลและระบบประเมินตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งงานด้านการตลาดดิจิทัล	๑๐,๐๐๐
๔.	อาจารย์ ดร.วรมรรณ นามวงศ์	อิทธิพลของทุนทางสังคมและคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการต่อความสามารถเชิงพลวัตของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ในประเทศกำลังพัฒนาหลังยุคโควิด	๑๐,๐๐๐
๕.	อาจารย์ ดร.ศุภชัย มุกดาสนิท	การวิเคราะห์ความซับซ้อนทางการคำนวณของปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาการหาผลประโยชน์ทางธุรกิจสูงสุด ภายใต้ต้นทุนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่จำกัดทุน	๑๐,๐๐๐

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยดังกล่าวแก้ไขตามข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิ ตามที่คณะวิทยาการจัดการแจ้งให้นักวิจัยแต่ละท่าน การดำเนินการวิจัยให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนคณะวิทยาการจัดการ

จัดการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีดำเนินการ และการจัดสรรเงินกองทุนคณะกรรมการจัดการ และให้นักวิจัยส่งสัญญารับ  
ทุนวิจัยมายังคณะกรรมการจัดการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ หากพ้นกำหนด  
ระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ พร้อมทั้งแนบโครงการวิจัยที่แก้ไขถูกต้อง เช่นกำกับด้านล่างขวาทุกหน้าของ  
สัญญาและโครงการวิจัย จำนวน ๒ ชุด (ตามแบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัยของกองทุนคณะฯ) และอากรแสตมป์  
๑ บาท จำนวน ๒ ดวง มาเพื่อแนบสัญญารับทุน ทั้งนี้ ให้ระบุเริ่มทำสัญญาตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง  
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์)  
คณะกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่